

## ARROWรองงานใหญ่ครั้งหลังอื้อขยายฐานEEC-ตุนแบ็กล็อกพันล.

ทับทูน - “ธานินทร์ ตันประวัติ” บิ๊กบอส ARROW ฉายภาพธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินยังไปได้สวย เชื้อครึ่งปีหลังรัฐบาลใหม่ หนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาเทียบ กางแผนขยายฐาน EEC กลุ่มบีโตรีเคมี ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 80-100 ล้านบาท มั่นใจผลงานโตตามันดะ 1.6 พันล้านบาท ตุนแบ็กล็อกพันล้านบาท

นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรวีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ ARROW เปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินยังเป็นทิศทางเชิง



ธานินทร์ ตันประวัติ

บวก เนื่องจากยังมีโครงการก่อสร้าง อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เหลือโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทยังรอดูความชัดเจนจากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เพราะงานก่อสร้างจะต้องรอการขับเคลื่อนจากรัฐบาล หากมีรัฐบาลใหม่ได้ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมา

### ● ขยายฐาน EEC ทำเงิน

ขณะเดียวกันบริษัทจะหันไปโฟกัสการจำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินให้กับงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ซึ่งยังมีโครงการออกมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบริษัทมีแผนจะขยายฐานลูกค้าไปในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยการจำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินให้กับกลุ่มบีโตรีเคมี ซึ่งเริ่มมีการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าไปบ้างแล้ว เมื่อต้นปีคาดว่าจะมียอดขายในปีนี้ 80-100 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) รองมอบให้กับลูกค้าประมาณ 1 พันล้านบาท โดยจะรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ในปีนี้อยู่ราว 70-80% นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา เพื่อรับงานใหม่อีกราว 180 ล้านบาท คาดจะรู้ผลในเดือนหน้า หรือเดือนกรกฎาคม

สำหรับแผนการเติบโตของรายได้ บริษัทคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น

1.6 พันล้านบาท จากปีก่อน 1.49 พันล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าวจะมาจากจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียม รวมถึงกลุ่มลูกค้าโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีความต้องการใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินค่อนข้างมากพร้อมกันนี้บริษัทผลประกอบการทั้งปีจะเติบโตโดดเด่นจากปีก่อน เพราะบริษัทได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลง อนึ่ง 3 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 368.19 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 42.54 ล้านบาท

### ● เล็งขยายกำลังผลิต

นายธานินทร์ กล่าวต่อว่า บริษัทยังเตรียมเดินเครื่องจักรขยายกำลังการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินจากโครงการของภาครัฐ และโครงการรถไฟฟ้า โดยจะขยายเป็น 1 ล้านเมตรต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 3 แสนเมตรต่อปี ด้วยงบลงทุนราว 12 ล้านบาท อีกทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ผลิตจากแผ่นโฟม (PID) ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ เป็นการซื้อเทคโนโลยีเครื่องจักร และแบรนด์สินค้าจากประเทศจีน มูลค่าลงทุนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการเข้ามาทำการผลิต และจะรองรับออเดอร์ด้านงานท่อปรับอากาศ